

เรื่อง การประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน

เพื่อแก้ไขวิกฤติศรัทธาและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ในระบบการเงิน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน) จึงได้ดำเนินการให้ความคุ้มครอง โดยการประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

กองทุนจะแยกการดำเนินการที่เกิดจากการประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินออกจากกิจการอื่นของกองทุน และจะแยกบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานในการประกันนี้ออกต่างหากเป็นอีกบัญชีหนึ่ง โดยการบริหารงานยังอยู่ภายใต้คณะกรรมการจัดการกองทุน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กองทุนมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ดำเนินการ ในการประกันดังกล่าวโดยการกู้ยืมหรือออกพันธบัตร โดยมีรัฐบาลค้ำประกัน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 รวมทั้งจะได้รับเงินทุนที่จัดสรรจากเงินที่สถาบันการเงินนำส่งเข้ากองทุนในแต่ละปีจำนวนหนึ่งด้วย

ในด้านขอบเขตการประกันกองทุนจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ที่ยังเปิดดำเนินธุรกิจตามปกติ และรับประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญา หากปรากฏว่าสถาบันการเงินรายใดไม่สามารถชำระคืนเงินแก่ผู้ฝากเงินหรือเจ้าหน้าที่ได้ กองทุนจะจ่ายทดแทนให้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ฝากเงินหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินยื่นคำขอต่อกองทุน โดยจะจ่ายคืนเงินเต็มจำนวนและดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) สำหรับผู้ฝากเงิน กองทุนจะจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมแต่ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 5 แห่ง บวกด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปีสำหรับผู้ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ และบวกด้วยอัตราร้อยละ 6 ต่อปีสำหรับผู้ฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นนอกจากธนาคารพาณิชย์

(ข) สำหรับเจ้าหน้าที่ กองทุนจะจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมแต่ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อประเภทลูกค้ายาวใหญ่ขั้นต่ำเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 5 แห่ง หักด้วยอัตราร้อยละ 4 ต่อปี

กองทุนได้เริ่มดำเนินการประกันเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนมีการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน